

## แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลตะโละแมะนา

เรื่อง ขอเสนอโครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลตะโละแมะนา

ด้วย ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนา มีความประสงค์จะจัดทำ โครงการการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะโละแมะนา เป็นเงินจำนวน ๓๖,๕๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้

ส่วนที่ ๑: รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

### ๑. หลักการและเหตุผล

ปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคส่งผลให้ปัญหาขยะแฉะโน้มทิวความรุนแรงและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่กำลังทิวความรุนแรง เพราะนับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าจะคาดหวังว่าหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรท้องถิ่นจะสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหา เพราะประชาชนทุกคนอยู่ในฐานะของผู้มีส่วนร่วมในการสร้างปัญหา และในฐานะของผู้ที่ต้องเข้าร่วมในการจัดการปัญหา สิ่งที่ตามมาและหลีกเลี่ยงไม่ได้จากขยายตัวของชุมชน คือ ปัญหาขยะซึ่งทิวความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันรูปแบบการจัดเก็บและการกำจัดของชุมชนในพื้นที่ตำบลตะโละแมะนายังอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการร่วมกันจัดการขยะแบบบูรณาการ และยังมีประชาชนบางส่วน มีการกำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกวิธี เช่น ยังใช้วิธีเทกองและเผาทั้งแบบไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยกับผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง เช่น ปัญหาของกลิ่น ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน

ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนา ในฐานะหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในชุมชนโดยใช้ผลงานด้านวิชาการ นวัตกรรม องค์ความรู้ของทางสาธารณสุขเข้าไปแก้ปัญหาในชุมชน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละแมะนาต้องเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักการสำคัญของรูปแบบการจัดการขยะในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืนอาศัยหลักการ ๓ ข้อคือ ๑.การคัดแยกและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย (๓Rs-Reduce/Reuse/Recycle) ๒.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการแบบ ผสมผสานเพื่อลดการสิ้นเปลืองพื้นที่ฝังกลบ ๓.การกำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมกลุ่ม (Cluster) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการกำจัดครั้งสุดท้ายซึ่งต้องเริ่มต้นจากครัวเรือน จนถึงปลายทางจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน